

THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ  
BCH ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN  
DÂN CHÍNH ĐẢNG

\*\*\*

Số: 50 - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cần Thơ, ngày 04 tháng 5 năm 2020

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm  
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)**

-----

Căn cứ Kế hoạch số: 158 - KH/TĐTN-BTG ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020),

Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), với nội dung cụ thể như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

**II- NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh**

Các TCCSĐ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “*Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ*” với các nội dung như: tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; tổ chức các đợt học tập chuyên đề “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020.

Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “*Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ*”, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc và thấm nhuần những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Tổ chức học tập 04 bài học lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) cho đoàn viên (*theo Kế hoạch số 230 KH/TWĐTN-BTG, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn*).

Sưu tầm các ấn phẩm tuyên truyền như: video clip, phim ngắn, infographic, phim lịch sử... Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa danh lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu nói của Người với thế hệ trẻ; các tấm gương đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác... đăng tải trên các kênh thông tin, các trang mạng xã hội của các TCCSD như: *Theo dấu chân Bác; Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp....*

## **2. Tổ chức các hoạt động làm theo lời Bác**

Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu nghệ thuật, tuyên truyền ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; khuyến khích tổ chức các buổi lưu diễn phục vụ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; các hoạt động giải trí lành mạnh trong thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, bổ ích.

Thực hiện những công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới; các công trình tham gia giải quyết khó khăn của cộng đồng dân cư, các khu vui chơi cho thiếu nhi.

Tổ chức cho đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng cùng cấp tại cơ quan, đơn vị.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Cấp Khối**

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đến các TCCSD trực thuộc. Xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức thực hiện.

Cung cấp tài liệu tuyên truyền, dương dẫn, chỉ đạo các TCCSD thực hiện theo tinh thần kế hoạch.

## 2. Các TCCSD trực thuộc

Tổ chức tuyên truyền và phát động đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tích cực hưởng ứng hoạt động, mục đích, ý nghĩa của kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch hiệu quả, khẩn trương sau khi thực hiện sẽ gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đoàn Khối về tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo kèm hình ảnh thực tế đã hoàn thành công trình, phần việc, qua email: [dkcqdanchinhdang@cantho.gov.vn](mailto:dkcqdanchinhdang@cantho.gov.vn)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các TCCSD triển khai thực hiện đảm bảo nội dung của kế hoạch.

### Nơi nhận:

- BTV Thành đoàn Cần Thơ;
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy Khối;
- 66 TCCSD trực thuộc;
- Lưu.



**Phan Anh Trang**